

## PJW - แล้วยังเป็น หนาวๆ ร้อนๆ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวลีจั่วหัว...

วันก่อน ก็แค่เอ่ยถึงไว้ว่า บรรยากาศเริ่มจะร้อน ไม่ว่าจะร้อนอะไร นอกจากอากาศแล้วนั้น ก็ได้เกริ่นๆ ไปแล้ว... พอเห็นตลาดในวันวาน จริงๆ เหนือเมฆก็ไม่ได้แปลกใจอะไรกับการที่ตลาดจะลงเลยนะ เพราะมีความเป็นไปได้อยู่แล้ว ที่ระดับปลายๆ คลื่น 4 อาจจะต้องหาจุดจบอย่างแท้จริงให้ได้ ไม่ว่าจะป็นรูปแบบราคาในเชิงเทคนิคแบบไหนก็ตาม หรือจะลงไปใกล้ๆ หัวของคลื่น 1 ที่เคยทำไว้ หรือจากที่เราได้นับคลื่น แล้วกำหนดไว้ว่าคลื่น 1 อยู่ตรงไหน... ซึ่งรวมๆ แล้ว ในปีนี้ ถ้าจะมีการลงจะต้องลงไม่ต่ำกว่าหัวของคลื่น 1 ซึ่งนั้นก็คือ ต้องไม่ต่ำกว่า 1460 วก่อนจะดีที่สุดในแล้วถ้าต่ำกว่าได้ใหม่ละก็ดีทั้งนั้นแหละ เงื่อนไขความน่าจะเป็นของคลื่นใหญ่ มันก็ยังคงเหลือความเป็นไปได้ อย่างที่กล่าวไว้ว่า ลองอ่านในบทวิเคราะห์ทางเทคนิคของต้นสัปดาห์ที่เขียนไว้แล้วดูนะ... และก็อย่างที่กล่าวไว้อีก ไม่ต้องกลัวนะ ถ้าเราซื้อไปแล้วในการลงไประดับ 1520+/- ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ เพราะถ้าจะฝืนลงมาต่ำๆ อีก ก็ยังคงต้องซื้อเว้นแต่ต่ำกว่า 1460 อันนี้แหละ เราต้องยอมรับว่า คลื่นใหม่ เงื่อนไขใหม่ อาจจะกลับเข้ามาแทนที่ และเราก็ต้องยอมขายทิ้งทั้งหมดไปก่อน แล้วไปรอรับในระดับต่ำมากๆ เอาอีกที่ ตรงไหนล่ะต่ำมากๆ ก็บอกว่าระดับ 1000+/- โน่นแหละครับ ถึงได้บอกไว้ว่า ยังไงก็ต้องขายก่อน เพราะถ้าที่เราซื้อไป ไม่ใช่ปลายคลื่น 4 อย่างที่เราคิด เราก็ต้องยอม... พอว่ามาแบบนี้ หลายๆ ท่านก็อาจจะเริ่มหนาวๆ ร้อนๆ กันเข้ามาแล้วละสิ อาจจะมึนอะไรจริงๆ ในอนาคตก็ได้อย่างที่เกริ่นไว้ในวันวานหรือเปล่า ราคาทองก็เริ่มจะแพงขึ้นเสียด้วยสิ

### ดูตามเกม...

เห็นว่า ในระยะ 2 วันที่ผ่านมา ก็เหมือนจะมีการเล่นแปลกๆ อยู่เหมือนกัน และไม่ได้เล่นในทางจะออกทางร้ายสักเท่าไร เหมือนจะมีอาการของการนั่งๆ กดเพื่อเก็บของมากกว่าเปล่า

แนวรับ : ... 4.52-4.46 หรือ ยืน 4.54 ได้ ก็นำตาม

เป้าหมาย : ... 5.10-5.20 เป็นเป้าหมายของการขายเล่นรอบ

Price Chart...(PJW)



### ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น PJW... แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้าเราจะวาดเส้นออกมาตามภาพนี้แล้ว ราคาที่ต้องไม่ควรลงมาต่ำกว่าระดับ 4.40 วก่อนด้วยนะ ไม่นั้นนั้น รูปแบบราคาที่ ทำท่าทางอยากจะขึ้น ก็จะเป็นสัญญาณที่อาจจะลงแทนได้ แล้วถ้ายืนระดับ 4.54 ได้ตลอดรอดฝั่ง ก็นั่นแหละครับ ว่ากันตามรูปแบบราคา จะมองเป้าหมายระดับ 5.0 หรือ เอาที่จริงๆ เลยก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ 5.10-5.20 ได้... มีข้อสังเกตเพิ่มเติมเล็กน้อย หากการขึ้นเป็นไปตามที่คาดนี้ นั่นจะแปลว่า รูปแบบของเส้นค่าเฉลี่ยแบบ 5 เส้น ก็จะเข้าสู่ภาวะกระตึงได้เลยนะ และนั่นจะแปลว่า เป้าหมายที่เราคาดไว้ ในระยะกลางๆ ก็อาจจะมียุทธศาสตร์ที่สูงๆ ตามรูปแบบตามสถิติได้... แล้วเราจะมาตามกันอีกที